



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๒๒๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การทำจิต
สาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ
และจัดกิจกรรมการพัฒนางานองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้กำหนด นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การทำจิตสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ และจัดกิจกรรมการพัฒนางานองค์กร ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
พล.อ.ต.ม.ล. เฉกฉันท	เกษมสันต์	รองประธานกรรมการ
นายสุทธิ	ปัญญาสกุลวงศ์	รองประธานกรรมการ
นายอำนาจ	ศรีตระกูลทรัพย์	รองประธานกรรมการ
นายชยกฤต	ยงใจยุทธ	รองประธานกรรมการ
นายสมถวิล	วงศ์เหรียญไทย	รองประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายปวิช	เรืองวรชกุล	กรรมการ
นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ อำนาจการประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดำเนินงานศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอนุรักษณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การทำจิต
สาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ และ
จัดกิจกรรมการพัฒนางานองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นางปานทิพย์	สุขเกษม	ประธานกรรมการ		
นางสาวอรวรรณ	พันธุ์ภักรินทร์	กรรมการ		
นางบุญเยี่ยม	พิทักษ์วงศ์	กรรมการ		
		นางสาวพิกุลทา	หงษ์ทอง	กรรมการ
		นางพัชนี	คงเกิด	กรรมการ

นางสาวโนชา	โปซิวิ	กรรมการ	นางสาวฉวีชา	ปัญญาเมา	กรรมการ
นางสาวจิระภา	ชินภักดี	กรรมการ	นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์	กรรมการ
นายศิรณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ	นางสาวสุธิดา	ด้านซ้าย	กรรมการ
	นางสาวอัญชนา	แซ่จิว		กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาวพรชิตา	คารมหวาน		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ ๑. ให้การปรึกษาเพื่อให้กิจกรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. กำหนดขั้นตอนหรือรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินงาน

๓. คณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน

นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ	นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ
นางสาววทันยา	ใจนันทา	กรรมการ	นางสาววิไลวรรณ	รัตนะ	กรรมการ
นางสาวณัฐวดี	โพธิจักร	กรรมการ	นางสาวอรวรรณ	พันธุ์ภัก์รินทร์	กรรมการ
นางสาวพรทิวา	สมเนตร์	กรรมการ	นางสาวชื่นกมล	คงหอม	กรรมการ
นางสาวปรีชญา	การรักษา	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.หญิงสุธิดา	แซ่หล่อ	กรรมการ
นางสาวจิตรลดา	อินทรขุนทด	กรรมการ	นายอรรถพล	ยตะโคตร	กรรมการ
นางสาวอรัญญา	จุลกระเศียร	กรรมการ	นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
นายนิธิภัทร์	สร้อยเชื้อดี	กรรมการ	นางสาวปิยวรรณ	พิมพ์จฉาย	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	มุ่งเงิน	กรรมการ	นางสาวนฤมล	รับส่ง	กรรมการ
นางสาวกชพรรณ	เอี่ยมอู่ย	กรรมการ	นายทศพร	โอภาโส	กรรมการ
นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการ	นางสาวโสภิตา	ไชยวรรณ	กรรมการ
นางสาวอริสสา	แซมชื่น	กรรมการ	นางสาวอมรรรัตน์	มะลิงาม	กรรมการ
นางสาวพิกุลทา	หงษ์ทอง	กรรมการ	นางสาวพัชราวัลย์	บุตรพรม	กรรมการ
นางสาวณิชาพัฒน์	เฉลิมพันธ์	กรรมการ	นายธีระพงษ์	มวานนท์	กรรมการ
นางสาวจิราพร	เวียงชนก	กรรมการ	นายทินกร	พานจันทร์	กรรมการ
นางสาวอลิษา	ไชยรินทร์	กรรมการ	ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ	สีทอง	กรรมการ
นายชนเมธี	ศรีชะเทือน	กรรมการ	นางสาวสุภิดา	โลเกษ	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงกิ่งกมล	ชุกะวิโรจน์	กรรมการ	นางสาวอัยนา	สระแก้ว	กรรมการ
นางจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทอง	กรรมการ	นายธีรอร	วงษ์ไกร	กรรมการ
นางอาภาภรณ์	อรिवัน	กรรมการ	นางสาววิมล	อภิเมธีกุล	กรรมการ
นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ	นายศราวุธ	คารมหวาน	กรรมการ
นายนพดล	คำพร	กรรมการ	นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	กรรมการ
นางสาวกมลรัตน์	ตระกูลสถิตย์มัน	กรรมการ	นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายศราวุธ	รัตนนท์	กรรมการ	นางสาวเจนจิรา	เพ็งจันทร์	กรรมการ

นายสุชาติ	รัตนเมธาภร	กรรมการ	นางสาวจินต์จุฑา	เกษร	กรรมการ
นางสาวสมฤดี	จันทะคร	กรรมการ	นางพัชนี	คงเกิด	กรรมการ
นายพุทธิพงษ์	ฉันทศิริเวทย์	กรรมการ	นางสาววิไลวรรณ	เบอร์ดี	กรรมการ
นางสาวศศิตา	อยู่เย็น	กรรมการ	นางสาวอาทิตย์ยาภรณ์	บทนอก	กรรมการ
นายวรรณธรรม	หนูประดิษฐ์	กรรมการ	นางสาวนงคราญ	คำล้วยงษ์	กรรมการ
นางสาวประภาศิริ	อุทัยศรี	กรรมการ	นางสาวโสภา	สุขนิคม	กรรมการ
นางสาวกนกภรณ์	โพธิ์เขียว	กรรมการ	นางสาวณิชานันท์	ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์	สันตวงษ์	กรรมการ	นางสาววราลี	สินธุวา	กรรมการ
นางสาวเกศินี	จันทร์ครบ	กรรมการ	นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการ
นางปัทมา	รัตนจำนงค์	กรรมการ	นางสาวอรรระยา	ณรงค์ชัย	กรรมการ
นางสาวกุลยา	บุรพางกูร	กรรมการ	นางสาวศยามล	ดีวิสัย	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการ	นางสาวณิชา	บุตรสีมาตร	กรรมการ
นางสาวเยาวรัตน์	พรรษา	กรรมการ	นางสาวสวลี	ยืนยาว	กรรมการ
นางสาวสุธิตา	ศรียางนอก	กรรมการ	นางสาวสุธิตา	दानซ้าย	กรรมการ
นายศิริณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์	กรรมการ	นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ
นายอดิวิรรตน์	พันธุงค์	กรรมการ	นายชวนัส	แก้วพรม	กรรมการ
นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์	กรรมการ	นายชัยวัฒน์	ผ่องสังข์	กรรมการ
นายชิษณุ	หนูแดง	กรรมการ	นางสาวสุภิดา	โลเกษ	กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย	พงษ์เกสา	กรรมการ	นายอานนท์	แก่นจันทร์หอม	กรรมการ
นางสาวอรณัท	รัตนอำภา	กรรมการ	นางสาวศิริลักษณ์	ธรรมจิต	กรรมการ
นางสาวทรงพร	อรุณรัมย์	กรรมการ	นางสาวสุขบัญญัติ	วงศ์ษา	กรรมการ
นายคำนิง	บุญประเสริฐ	กรรมการ	นายสมศักดิ์	สวนสุข	กรรมการ
นายธวัช	แจ่มแจ้ง	กรรมการ	นางสุทิวรรณ	เมธาเมลิอง	กรรมการ
นางสาวบุญเรือน	บุตรศิริ	กรรมการ	นางสาวยุพา	พิมสุวรรณ	กรรมการ
นายกฤติเดช	ขาวประเสริฐ	กรรมการ	นายธีรยุทธ	จันทร์หอม	กรรมการ
นางสาวรัชฉนิย์	ไผทอง	กรรมการ	นางรจนา	ศิวะพฤกษ์พงษ์	กรรมการ
นางสาวนาตญา	พรรษา	กรรมการ	นายอภิสิทธิ์	นันทวดีพิลาส	กรรมการ

หน้าที่(ผู้เข้าร่วม)

1. ศึกษาดูงานโรงเรียนตราษตระการคุณ ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มตามกำหนดการ เพื่อให้กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์

๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ / โสตทัศนอุปกรณ์

	นายปวิช	เรืองวรชกุล	ประธานกรรมการ		
นายปวิตร	สมนึก	กรรมการ	นางสาวโสภา	สุนิคม	กรรมการ
นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการ			
	นายวรรณธรรม	หนูประดิษฐ์	กรรมการและเลขานุการ		

- หน้าที่
๑. ประสานงานกับฝ่ายดำเนินการเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมห้องประชุมและจัดเตรียมอุปกรณ์โสตฯ ให้พร้อมใช้งานและเหมาะสมเพียงพอ
 ๒. บันทึกภาพกิจกรรม
 ๓. จัดทำป้ายนำเสนองาน ข้อความดังนี้

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การทำจิตสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน
โรงเรียนตราษตระการคุณ และจัดกิจกรรมการพัฒนางานองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

โรงเรียนตราษตระการคุณและโรงแรมไชยเชษฐ์ รีสอร์ท จังหวัดตราด

๕. คณะครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

นางสาวนิภาพรรณ	อดุลย์กิตติชัย	กรรมการ	นางนวรรรัตน์	นาคะเสนีย์กุล	กรรมการ
นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการ	นางสาวจิระภา	ชินภักดี	กรรมการ
นางสาวฉัชชา	ปัญญาเมา	กรรมการ	นางสาวอโนชา	โปชีว	กรรมการ
นางสาวจิรา	จันเล็ก	กรรมการ	นางสาวศิริมา	บุญสวัสดิ์	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	กรรมการ	นางสาวสรินนา	หมอนสุภาพ	กรรมการ
นายณัฏขตฤกษ์	ภูระหงษ์	กรรมการ	นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	โหมวีไล	กรรมการ	นางสาวเกวลิ	เงินศรีสุข	กรรมการ
นายปวิตร	สมนึก	กรรมการ	นางสาวรุ่งตะวัน	ทาโสต	กรรมการ
นางสาวพิพิตตา	ปราโมทย์	กรรมการ	นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ
นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ	นางสาวจันทร์ธา	ตระกูลเศรษฐศิริ	กรรมการ
นางสาวกวิณวัฒน์	กาฬดิษฐ์	กรรมการ	นางสาวญาณิศา	ชาญกิจกรรณ์	กรรมการ
นางสาววิไลพรรณ	คงดี	กรรมการ	นายชินนทร์	บัวแจ้	กรรมการ

นางนลินพร	สมสมัย	กรรมการ	นางสาวจีญาพัชญ์	แก้มทอง	กรรมการ
นายสันต์	พินิจมณีรัตน์	กรรมการ	นางสาวอัญชญา	แซ่จิว	กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์	สร้อยเงิน	กรรมการ	นางสาวจันทร์จิรา	สุขสิงห์	กรรมการ
นางสาวเมทิตา	ชัยมา	กรรมการ	นางบุญเยี่ยม	พิทักษ์วงศ์	กรรมการ
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ	นางสาวอนุสรรา	สุขสุคนธ์	กรรมการ
นางสาวณัฐธินิชา	โมสันเทียะ	กรรมการ	นางธัญญา	สติภา	กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์	เกาะหวาย	กรรมการ	นายศุภชัย	นัคราจารย์	กรรมการ
นางสาวพรวิลี	สุขสะอาด	กรรมการ	นางอรอนงค์	ชาญรอบ	กรรมการ
นางสาวศศิธร	เมืองมูล	กรรมการ	นางสาวสุนทรี	วีระปรีชา	กรรมการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ	นางสาวปรารธนา	รุ่งเรือง	กรรมการ
นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ	นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พุกษา	กรรมการ
นางสาวธนาภา	แซ่เล่า	กรรมการ	ว่าที่ร้อยตรีหญิงนุชนาถ	สนามไชย	กรรมการ
นายศิริวิชัย	ประยูรวิวัฒน์	กรรมการ	นางสาวเมธาวิ	สุขเจริญ	กรรมการ
นายสมจิตร	แพทย์รัตน์	กรรมการ	นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พุกษา	กรรมการ
นางสาวชลิตา	บุญรักษา	กรรมการ	นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ
นายกำพล	จางจะ	กรรมการ	นายวัชระ	เต่งเจริญสุข	กรรมการ
นางสาวพรชิตา	คารมหวาน	กรรมการ	นางสาววันเพ็ญ	บุตรศิริ	กรรมการ
นางสาวธัญญ์ริตา	รุ่งสินธิตวงศ์	กรรมการ	นางละออง	จันทร์หอม	กรรมการ
นางสาววาสนา	มูลอุดม	กรรมการ	นางจันทร์ทอง	บุตรศิริ	กรรมการ
นางถนอม	ผิวหอม	กรรมการ			

หน้าที่ ๑. ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสวัสดิการ

	นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	ประธานกรรมการ		
นางสาวเมธาวิ	สุขเจริญ	กรรมการ	นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
นางสาวอัญชญา	แซ่จิว	กรรมการ	นางพัชนี	คงเกิด	กรรมการ
	นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์	กรรมการและเลขานุการ		

หน้าที่ ๑. ประสานงานเกี่ยวกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย

๒. ประสานงานและจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มให้เหมาะสมเพียงพอแก่ผู้เข้าประชุม

๗. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร

	นางสาวอัญชญา	แซ่จิว	ประธานกรรมการ		
นางสาวฉชชา	ปัญญาเมา	กรรมการ	นางสาวจิระภา	ชินภักดี	กรรมการ
นางสาวพรชิตา	คารมหวาน	กรรมการ	นางสาวสุธิดา	ด้านซ้าย	กรรมการ

นางสาวอรรวรรณ พันธุ์ภักครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดทำข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานประชุมปฏิบัติการ
๒. จัดทำบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน

๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร

นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว ประธานกรรมการ
นางสาวสุธิตา ด่านซ้าย กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. เป็นพิธีกรดำเนินรายการตามกำหนดการ

๙. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ

นายปวิช เรืองวรชกุล ประธานกรรมการ
นายวรรณ หนูประดิษฐ์ กรรมการ นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ
นายทินกร พานจันทร์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมยานพาหนะของโรงเรียนให้เหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้งาน
๒. ประสานงานรับ - ส่ง ให้เรียบร้อย

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวอัญญา แซ่จิว ประธานกรรมการ
นางสาวณัชชา ปัญญาเมา กรรมการ นางสาวจิระภา ชินภักดี กรรมการ
นางสาวพรชิตา คารมหวาน กรรมการ
นางสาวอรรวรรณ พันธุ์ภักครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ๑. ดำเนินการประเมินผลกิจกรรมต่างๆ สรุปผล และรายงานให้ฝ่ายบริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดผล
ดีแก่โรงเรียนและทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนดการ โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การทำจิต
สาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ
และจัดกิจกรรมการพัฒนาค่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๓.๓๐ - ๐๔.๐๐ น.	ลงทะเบียนและออกเดินทางจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ. ตราด
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.	เดินทางเข้าสู่ที่พักและเก็บสัมภาระ
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาค่ายเรื่อง ภาวะผู้นำ”
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๑.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาค่ายเรื่อง ภาวะผู้นำ” (ต่อ)
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การมีจิตสาธารณะ”
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๔.๕๕ - ๑๖.๐๐ น.	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำงานเป็นทีม”
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.	รับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐ น.	รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและน้ำตก คลองพลูและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	พิธีปิดการประชุมและสรุปกิจกรรม
เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.	เดินทางกลับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม